

Ngụ Ngôn Bói Cá: Tập truyện cho cả trẻ em và người trưởng thành

16:27 | 07/09/2023

Thông qua các câu chuyện, tác giả đã khéo léo mượn hình ảnh về chú chim Bói Cá đầy khôi hài và châm biếm để thể hiện các triết lý nhân sinh quan trong cuộc sống.

Tuyển tập *Truyện Ngụ Ngôn Bói Cá* của tác giả Vương Quân Hoàng là tổng hợp những câu chuyện đầy ý nghĩa và sâu sắc, mang thông điệp về những gì diễn ra xung quanh chúng ta hàng ngày [1]. Phiên bản mới nhất của sách gồm có 24 mẩu chuyện, đã được biên dịch và biên tập song ngữ. Một số mẩu chuyện của sách đã được đăng trong mục Khoảng Lặng của Tạp chí *Kinh tế và Dự báo* rải rác từ năm 2017 đến năm 2019.

Những câu chuyện trong Bói Cá mang nhiều tầng ý nghĩa, phù hợp với độc giả từ trẻ em cho đến người trưởng thành. Như chuyện “Kế hoạch hoàn hảo” kể về chú chim Bói Cá rất giỏi lý thuyết, thiết kế ra bản kế hoạch rất cẩn thận và hoàn hảo nhưng tựu chung thì Bói Cá lại cứ lẩn quẩn trong kế hoạch của mình mà không có tính ứng dụng thực tế và hành động để đến lúc đi ngủ thì ôm cái bụng đói meo.

Đối với trẻ em, chú chim Bói Cá trên cho thấy hậu quả không tốt của những người hay trì hoãn làm việc. Đối với người trưởng thành, câu chuyện phê phán những người ôm lấy lý thuyết mà không chịu hành động, thiếu thực tiễn trong cuộc sống. Giống như câu nói của thi hào Đức Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832): “Mọi lý thuyết đều là màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi”. Chỉ có hành động thực tế mới thay đổi được hiện tại.

Tập truyện Bói Cá của tác giả Vương Quân Hoàng có thể được xem như sợi dây tiếp nối các câu chuyện trong thơ ngụ ngôn của tác giả Jean de La Fontaine (nhà thơ ngụ ngôn nổi tiếng của Pháp). Càng đọc và suy ngẫm thì càng rút ra nhiều triết lý của cuộc sống qua các câu chuyện vui và hóm hỉnh. Quyển sách với các triết lý sâu sắc ở nhiều khía cạnh có lẽ là những đúc rút quý báu của tác giả khi hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh là một triết gia về khoa học, tác giả Vương Quân Hoàng cũng là một nhà tư tưởng về phát triển kinh tế và xã hội. Ông là đồng tác giả quyển sách *Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá* với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính [2].

Bởi vì giá trị giáo dục sâu sắc của Tập truyện Bói Cá rất giá trị cho việc giáo dục trẻ em, trong tương lai hy vọng tác giả có thể phát hành một bộ truyện tranh về Bói Cá với những hình ảnh sinh động để các cháu dễ tiếp cận và hứng thú hơn khi đọc.

Tài liệu tham khảo

[1] Vương QH. (2022). *The Kingfisher Story Collection*. <https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6>

[2] Chính PM, Hoàng VQ. (2009). *Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và đột phá*. Nxb Chính trị Quốc gia.

Nguyễn Phương Tri

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

URL: <https://kinhtevadubao.vn/ngu-ngon-boi-ca-tap-truyen-cho-ca-tre-em-va-nguoi-truong-thanh-26971.html>

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

